

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12 năm 2020



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

**Chương trình nghệ thuật nước ngoài
“Chào năm mới 2021 – Amazing night”**

Với mong muốn thông qua các không gian nghệ thuật để tạo nên không khí vui tươi, hứng khởi cho người dân và du khách trong dịp cuối năm 2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật nước ngoài “Chào năm mới 2021 - Amazing night” vào lúc 19h00 ngày 23/12/2020 tại Sân khấu bờ Đông cầu Rồng, quận Sơn Trà cho người dân và du khách chào đón năm mới 2021.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và người nước ngoài đang sống và hoạt động nghệ thuật tại Đà Nẵng, Hội An. Các tiết mục biểu diễn đa dạng từ nhảy hiện đại, múa Ấn Độ, nhảy Flashmod theo phong cách Nhật Bản, biểu diễn múa lửa của các nghệ sĩ người Philipine, biểu diễn của các ban nhạc nước ngoài các ca khúc Giáng Sinh, chào năm mới ... Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của ban nhạc Bức Tường với các ca khúc rock sôi động, quen thuộc với đông đảo khán giả trẻ.

Ngoài phần biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, Ban tổ chức chương trình còn tổ chức không gian trải nghiệm cho khách tham gia thông qua các hoạt động vẽ mặt, trình diễn body painting và thời trang, trò chơi tương tác Magic Box gồm 6 bước và nhận quà, coupon tham gia khu Xmas party, khu chụp hình lưu niệm...

Với việc tạo nên sự kiện văn hóa đa sắc màu, Sở Văn hóa và Thể thao hi vọng sẽ mang đến một bữa tiệc tinh thần thân thiện, ấm áp và sôi động mừng Giáng Sinh 2020 và chào năm mới 2021 cho cộng đồng người nước ngoài và người dân thành phố Đà Nẵng. Tạm biệt năm 2020 với nhiều khó khăn, thành phố chúng ta hi vọng và tin tưởng về 1 năm mới vui vẻ và thuận lợi hơn.

Thời gian và địa điểm:

- Từ 15h00 đến 22h00 ngày 23/12/2020.

- Địa điểm: Khu vực công viên bờ Đông cầu Rồng (giữa đường Trần Hưng Đạo và Lý Nam Đế), quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Sở Văn hóa và Thể thao rất mong các đơn vị quan tâm, hỗ trợ công tác truyền thông để chương trình được thành công mọi mặt.

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phòng Quản lý Văn hóa - Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng;

Điện thoại: 02363.822136.

Trân trọng./.